



## ประกาศจังหวัดสระแก้ว

### เรื่อง กำหนดวาระจังหวัดในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาในมิติต่าง ๆ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) ๕ มิติ ประกอบด้วย มิติที่ ๑ ด้านสุขภาพ มิติที่ ๒ ด้านความเป็นอยู่ มิติที่ ๓ ด้านรายได้ มิติที่ ๔ ด้านการศึกษา และมิติที่ ๕ ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบและเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ถูกต้อง มีความครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติและทุกพื้นที่ในจังหวัดสระแก้ว

๒. ค้นหาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริง โดยจำแนกกลุ่มเป้าหมาย ออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion error) และกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง ปี ๒๕๖๒

๓. ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยนำข้อมูลไปสู่การกำหนดแนวทาง มาตรการ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

๔. ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP ผ่านกลไก ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด โดยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ระดับอำเภอ โดยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) และระดับปฏิบัติการ โดยทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะมีการแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบข้อมูลและจัดทำแผนชีวิตรายครัวเรือน

ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยจะสัมฤทธิ์ผลได้ จะต้องเติมเต็มในส่วนที่ประชาชนขาด โดยอาศัยกลไกทุกภาคส่วนในการบูรณาการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสระแก้วพ้นจากความยากจนและมีความสุขได้อย่างยั่งยืน จึงขอประกาศให้การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น “วาระจังหวัด” ที่จะต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปริญญา โพธิสัตย์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว